

Số: /BC-UBND

Phong Thổ, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

1. Tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa

Tình hình an ninh trên địa bàn huyện Phong Thổ cơ bản ổn định, các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời. Lực lượng công an thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Văn hóa xã hội có sự chuyển biến tích cực, quan tâm kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Quan hệ đối ngoại với huyện Kim Bình tỉnh Vân Nam Trung quốc tiếp tục được tăng cường, hoạt động giao thương xuất, nhập khẩu hàng hóa còn hạn chế nhất là các hàng hóa xuất khẩu của địa phương.

2. Tình hình thị trường, giá cả hàng hóa

Tình hình hàng hóa thị trường trên địa bàn huyện Phong Thổ nhìn chung tương đối ổn định. Các mặt hàng đa dạng phong phú, đảm bảo số lượng, chất lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn huyện.

Trong năm 2023 đã chỉ đạo các lực lượng chức năng trong BCD 389 huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường được duy trì thường xuyên và liên tục, đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong kinh doanh thương mại đến với tổ chức, cá nhân, từ đó đã góp phần vào việc bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh. Không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý.

Tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn huyện tuy đã được ngăn chặn song vẫn còn diễn ra với mức độ nhỏ lẻ, tập trung vào các hành vi vi phạm như, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm về kiểm dịch động vật, vi phạm về chấp hành các nội dung đăng ký kinh doanh và một số hành vi vi phạm khác.

3. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện vẫn còn vi phạm, số vụ bắt giữ, xử lý giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước (giảm 02 vụ), các hành vi vi phạm chủ yếu là hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy; vi phạm về khai thác, vận chuyển lâm sản; không thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; vi phạm kinh doanh hàng quá hạn sử dụng; buôn lậu sâm... các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thường xuyên kịp thời phát hiện, bắt giữ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG

1. Công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, bộ ngành Trung ương và UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các thành viên, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai tích cực công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, lĩnh vực quản lý, cụ thể:

Thực hiện Kế hoạch số 372/KH-BCĐ ngày 30/12/2022 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 03/1/2023 của Ban chỉ đạo 389 huyện về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND huyện về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các quy định của pháp luật về ATTP trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 367/KH-BCĐ ngày 21/12/2022 của Ban chỉ đạo về việc triển khai công tác đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn huyện. Kế hoạch số 90/KH-BCĐ ngày 05/9/2023 của Ban chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết trung thu năm 2023 trên địa bàn huyện Phong Thổ; Quyết định số 37/QĐ-BCĐ ngày 08/9/2023 của Ban chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết trung thu năm 2023 trên địa bàn huyện Phong Thổ.

2. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Trong năm 2023, số vụ vi phạm được phát hiện, bắt giữ, xử lý 140vụ/184 đối tượng giảm 0,1% số vụ và tăng 0,6 % số đối tượng so với cùng kỳ năm 2022 (giảm 02 vụ/ tăng 11 đối tượng) cụ thể:

- *Về buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu:* Số vụ vi phạm phát hiện, bắt giữ xử lý 122 vụ/ 166 đối tượng, tăng 11 vụ/ 24 đối tượng) so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: số vụ khởi tố hình sự 103 vụ/ 137 đối tượng tăng 22 vụ/ 31 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022; các mặt hàng bị bắt giữ, xử lý chủ yếu là: Heroin, rết khô, thịt bò sấy, tam thất, lâm sản khác, gỗ các loại...

- *Về gian lận thương mại và gian lận thuế:* Số vụ vi phạm phát hiện, bắt giữ xử lý 6 vụ/ 6 cơ sở (giảm 17 vụ/ 17 cơ sở) so với cùng kỳ năm 2022. Các hành vi vi phạm chủ yếu kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng lậu, hàng giả,...

- *Về hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ:* trong năm phát hiện, bắt giữ, xử lý vi phạm về hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, 12 vụ/ 12 cơ sở tăng 4 vụ/ 4 cơ sở so với cùng kỳ năm 2022.

3. Công tác kiểm tra về giá, chống đầu cơ găm hàng

Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý giá, điều hành và bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, thẩm định giá, niêm yết và bán giá theo niêm yết đối với các tổ

chức cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tình hình biến động giá cả các loại hàng hoá, dịch vụ thiết yếu trên thị trường, đặt biệt là đối với nhóm mặt 4 hàng lương thực, thực phẩm, xăng dầu, thuốc tân dược chữa bệnh cho người; kiểm soát cơ cấu hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải thực hiện kê khai giá theo quy định.

4. Công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh

4.1. VP. HĐND-UBND

Thường xuyên kiểm tra về ATTP trong dịp trước sau Tết. Phối kết hợp cùng các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiểm dịch việc vận chuyển gia súc, gia cầm vào địa bàn huyện.

- Tham mưu ban hành các Quyết định, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược phẩm trong tháng phòng chống dịch trên địa bàn huyện.

- Công tác kiểm tra an toàn VSTP: số cơ sở kiểm tra 22 cơ sở và bếp ăn tập thể nhắc nhở hoàn thiện những thủ tục còn thiếu trong kinh doanh.

4.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện. Kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số kiểm tra 20 cơ sở trong đó xử lý 0 cơ sở, chủ yếu nhắc nhở các cơ sở hoàn thiện các thủ tục còn thiếu trong sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP tỉnh kiểm tra các xã gồm (*Mường So và thị trấn*). Tổng số cơ sở kiểm tra 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa trong đó xử lý vi phạm 02 cơ sở gồm 1 cơ sở bánh mỳ, 1 cơ sở sản xuất bún phở. Nhắc nhở một số cơ sở hoàn thiện các thủ tục còn thiếu.

- Phối hợp với đoàn kiểm tra Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường về tem nhãn hàng hóa của các sản phẩm mũ bảo hiểm, đồ điện. Tổng số cơ sở kiểm tra 05 cơ sở xử lý 0 cơ sở, chủ yếu nhắc nhở các cơ sở không kinh doanh các sản phẩm không có tem nhãn, quy chuẩn hợp quy của các sản phẩm.

4.3. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

- Phối hợp Đội kiểm tra lưu động liên ngành về lĩnh vực Chăn nuôi thú y và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm soát việc lưu thông vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập vào địa bàn huyện; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ, động vật mắc bệnh, nghi nhiễm bệnh theo đúng quy định phòng chống dịch hiện hành; kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm của động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

- Duy trì thường xuyên công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với các cơ sở kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo an toàn thực

phẩm và góp phần ổn định tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn. Thực hiện việc thu phí, lệ phí kiểm soát giết mổ theo quy định của pháp luật.

- xử lý 01 vụ vận chuyển 131,5 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, xử phạt vi phạm hành chính 5,5 triệu đồng (tiêu hủy)

5. Công tác kiểm tra, kiểm soát trên các lĩnh vực khác

5.1. Về lĩnh vực chống thất thu thuế

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng hóa đơn và hồ sơ mua bán hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu, thu gom hàng hóa cư dân biên giới của các tổ chức, cá nhân kinh doanh khu vực biên giới nhằm ngăn chặn việc mua bán, sử dụng hóa đơn để hợp thức hóa hàng nhập lậu và chống thất thu thuế.

5.2. Về lĩnh vực phòng, chống phá rừng, mua bán, vận chuyển và chế biến lâm sản

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý địa bàn, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, kiểm tra, giám sát về khai thác lâm sản, hoạt động kinh doanh, chế biến lâm sản của các tổ chức, cá nhân; chống chặt phá rừng, buôn bán, vận chuyển gỗ, lâm sản trái phép trên địa bàn.

5.3. Về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các hộ kinh doanh và người dân đối với việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thông tin kịp thời các hình thức, thủ đoạn kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng thông qua thương mại điện tử, khuyến khích người dân tham gia tố giác các hành vi vi phạm.

5.4. Về lĩnh vực Nông nghiệp

Thực hiện theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản. Đồng thời tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng chống đói rét và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

6. Kết quả kiểm tra, bắt giữ, xử lý

Trong năm 2023 các lực lượng chức năng, đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 140 vụ/184 đối tượng vi phạm, trong đó: Khởi tố hình sự 103 vụ/137 đối tượng vi phạm về các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm (chất ma túy), buôn lậu sâm; xử lý vi phạm hành chính 36 vụ/49 đối tượng với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 383,8 triệu đồng; tiền bán hàng tịch thu 137,97 triệu đồng; trị giá hàng hóa tang vật tịch thu chưa thanh lý 1,8 triệu đồng; giá trị hàng hóa tiêu hủy 122,286 triệu đồng.

* *Lực lượng Quản lý thị trường*: Tổng số cơ sở kiểm tra 91 phát hiện xử lý 20 cơ sở với tổng số tiền 133,25 triệu đồng; giá trị hàng hóa vi phạm ước tính 37,6 triệu đồng; tiền bán hàng thanh lý 21,936 triệu đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy 15,67 triệu đồng. Vi phạm chủ yếu các mặt hàng sau:

kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc 03 vụ; kinh doanh hàng giả 01 vụ; lĩnh vực thú y 01 vụ; lĩnh vực LPG (GAS) 01 vụ; trong điều kiện kinh doanh 07 vụ; lĩnh vực ATTP 04 vụ; không có giấy phép bán lẻ thuốc lá 01 vụ; về buôn bán hàng lậu: 02 vụ.

* *Công an huyện*: bắt giữ và nhận bàn giao là 110 vụ/ 147 đối tượng trong đó: Tổng số vụ khởi tố 103 vụ/137 đối tượng; số vụ xử lý vi phạm hành chính 7 vụ/ 10 đối tượng gồm các vụ sau:

Khởi tố các vụ về ma túy gồm: 101 vụ/ 133 đối tượng tang vật gồm: heroin 1629,41 gam.

Khởi tố 2 vụ/ 4 đối tượng về buôn lậu gồm các vụ sau: vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Thịt bò sấy chín 2548,75 kg, con Rết sấy khô 120,7 kg; pháo 112,35 kg, sâm có đầy đủ thân và lá 6,35 kg, củ tam thất 30,7kg.

Các vụ xử lý vi phạm hành chính 7 vụ/ 10 đối tượng số tiền xử phạt 150 triệu đồng gồm các vụ sau: Kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ; Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc (bánh kẹo, chậu nhựa); Vi phạm về kinh doanh rượu; vận chuyển nghi sâm qua biên giới 10 kg; Vận chuyển cát không rõ nguồn gốc xuất xứ 7m³; Buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hoá sâm Lai Châu qua biên giới 159,75 kg

Nhận bàn giao từ các lực lượng 8 vụ/ 9 đối tượng chủ yếu các vụ về ma túy 20,34 gam heroin.

* **Lực lượng Biên phòng**: Phát hiện bắt giữ 11 vụ/ 17 đối tượng gồm các vụ sau: xử lý vi phạm hành chính là 3 vụ/ 8 đối tượng 2 vụ vận chuyển trái phép qua biên giới xử phạt hành chính 16 triệu đồng (*trong đó còn 4 đối tượng làm đơn xin miễn nộp phạt hành chính*); 01 vụ vận chuyển sâm qua biên giới, giá trị hàng hóa ước tính 108,616 triệu đồng (*không bắt được đối tượng*). Tổng giá trị hàng hóa ước tính 178,3 triệu đồng, bán thanh lý thành tịch thu 69,7 triệu đồng, trị giá hàng hóa tiêu hủy 108,616 triệu đồng

Bàn giao cho Công an huyện xử lý: 08 vụ/ 09 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy tang vật thu giữ gồm 20,34 gam heroin.

* *Hạt kiểm lâm huyện*: Phát hiện và xử lý 6 vụ /10 đối tượng gồm các hành vi như sau: Gỗ quý hiếm 0,023 m³; củ 6 ste; lâm sản khác 876 kg. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 79 triệu đồng; Trị giá (ước tính) tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý 1,8 triệu đồng; tiền bán thanh lý 46,34 triệu đồng.

(*Chi tiết kết quả bắt giữ, xử lý của các lực lượng có phụ lục kèm theo*)

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đạt được

Công tác chống buôn lậu gian lận, thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Phong Thổ luôn được Huyện ủy, HĐND - UBND huyện quan tâm chỉ đạo sát sao; sự phối kết hợp thường xuyên và chặt chẽ của các ngành trong huyện thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong sản xuất, kinh doanh, vận chuyển qua địa bàn huyện, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi

phạm. Công tác thông tin, phối hợp được thực hiện có hiệu quả, từ đó cảnh báo trước được phương thức, thủ đoạn của tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại góp phần cho việc đấu tranh có hiệu quả, nhanh chóng.

2. Khó khăn, tồn tại

Tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp, các đối tượng hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi gây khó khăn cho công tác phát hiện xử lý.

Nhận thức của một số hộ kinh doanh, buôn bán với quy mô nhỏ lẻ còn hạn chế, chưa phân biệt hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu. Công tác chống buôn lậu trên lĩnh vực lưu thông còn gặp khó khăn do công tác phối hợp, do thủ đoạn buôn lậu của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi và phức tạp phương tiện phục vụ công tác chống buôn lậu còn hạn chế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Công tác dự báo tình hình của huyện

Phong Thổ là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Bắc của tỉnh Lai Châu. Có 16 xã, 01 thị trấn trong đó 12 xã tiếp giáp với Trung Quốc với 98,95 km đường biên giới cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng, tạo điều kiện để giao thương trao đổi hàng hóa với tỉnh Vân Nam Trung Quốc góp phần thúc đẩy kinh tế. Tuy nhiên ngành nghề chủ yếu của địa phương là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ nhỏ, kinh tế chậm phát triển, phần lớn hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong huyện được vận chuyển từ các tỉnh bên ngoài vào; trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, dễ bị các đối tượng buôn lậu lợi dụng để thuê vận chuyển, cất giấu hàng hóa nhập lậu và tiêu thụ các loại hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều hình thức tinh vi, khó phát hiện. Vì vậy công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi tất cả lực lượng phải tập trung và phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ.

2. Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và UBND huyện, về đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ đạo thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, xác lập các chuyên án đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, mặt hàng, tụ điểm, đường dây, ổ nhóm buôn lậu, không để xảy ra tình hình phức tạp về buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, sản xuất, kinh doanh hàng giả, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

2. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh, không để xảy ra tình hình phức tạp về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.

3. Tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý, đặc biệt đối với trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào địa bàn.

4. Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

5. Xây dựng Kế hoạch Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng cuối năm 2023 và trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2024.

6. Chủ động công tác dự báo, nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng buôn lậu để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý kịp thời; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Trên đây là báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Phong Thổ./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;
- UBND huyện: U3;
- Các thành viên BCD 389 huyện;
- Lưu: VT, CI, KTHT.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Trịnh Văn Đoàn